



มร.ลป. จัดพิธีสงฆ์พระพุทธรูปกษัตริย์ และพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส เนื่องในเทศกาล "ป่าเวณีปีใหม่เมือง 2566"



เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีสงฆ์พระพุทธรูปกษัตริย์พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 ณ ศาลาพระพุทธรูปกษัตริย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมสงฆ์พระพุทธรูปกษัตริย์ ได้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ต่อมาในภาคบ่าย มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส เนื่องในเทศกาล "ป่าเวณีปีใหม่เมือง 2566" ณ หอประชุมจันทน์ผามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร กล่าวขอขมาและขอพรจากบุคลากรอาวุโส และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประดิษฐ์ สรรพช่าง ประธานชมรมอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นตัวแทนกล่าวอวยพร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสโมสรอาจารย์และข้าราชการร่วมกับสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความกตัญญูตักเตือน ต่อคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองที่ดีงามของชาวเหนือ ซึ่งมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวกว่า 500 คน





มหาวิทยาลัยร่วมลงนาม MOU การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารภรณ์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนะหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับตัวแทนแกนนำหลักจาก 6 กระทรวง ได้แก่ ปลัดจังหวัดลำปาง แรงงานจังหวัดลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ที่มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีอีกครั้ง ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์การเผยแพร่ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง และให้ทุกหน่วยงานและองค์กรเกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกระดับในจังหวัดลำปาง

การแสดงวิสัยทัศน์ และ แนวทางการบริหาร มร.ลป. ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มร.ลป.

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดแสดง "วิสัยทัศน์" และแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัย ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ณ ห้องประชุมโอฬารโรจนะ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนะหิรัญ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 3 ท่านดังนี้

1. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
2. ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล
3. รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล



ในการนี้ขอเชิญชวนบุคลากรผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนะหิรัญ กรณีผู้มีสิทธิหยั่งเสียงมีคำสั่งไปราชการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 สามารถใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจนะหิรัญ โดยนำคำสั่งการไปราชการแสดงกับเจ้าหน้าที่

หมายเลข 1
รองศาสตราจารย์ ดร.
กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์



หมายเลข 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิดา เหล่มตระกูล



หมายเลข 3
รองศาสตราจารย์ ดร.
วิลาศ พุ่มพิมล






สทว. มร.ลป. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566



เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษาและนางสาวพัทธรชนก รียาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายสุพรรณิณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมภริยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนามาแต่โบราณ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

มร.ลป. จัดประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง



เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ดร.โอฬาร อ่องพะ ที่ปรึกษา บพท. อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธรังค์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และทีมงานวิจัยฯ จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัย เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง ต่อ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอ และตัวแทนนายอำเภอในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอ ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภองาว อำเภอเถิน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอแม่เมาะ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร ภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการวิจัยดังกล่าวนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับบุดหนุนการวิจัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ คือ การนำเสนอกรอบการดำเนินงานวิจัย ในปี 2566-2567 ซึ่งประกอบด้วย 6 กรอบหลัก ดังนี้ 1. การพัฒนาและยกระดับแนวทางการบูรณาการบริการจัดการในพื้นที่ (Poverty Provincial) 2. การพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด (Provincial Poverty Alleviation Operating System: PPAOS) 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 4. การพัฒนาและยกระดับบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้เป็นสถาบันการอุดมศึกษาในพื้นที่ (Area Based University) และการสร้างนักบริหารจัดการพื้นที่ (Area Research Manager) 5. การพัฒนาโมเดลแก๊จน (Operating Model) และ 6. การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดความยากจนระดับจังหวัดที่มีเป้าหมายให้เกิดเส้นทางการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2570

นอกจากนี้ ภายใต้วงโครงการวิจัยดังกล่าว ยังประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวน 5 โครงการดังนี้ 1) โครงการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง 2) การพัฒนาโมเดลแก๊จน (Operating Model) เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ และการเข้าถึงโอกาสการยกระดับฐานะทางสังคมด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน และพืชผลทางการเกษตร อำเภอเถิน 3) การพัฒนาโมเดลแก๊จน (Operating Model) เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ และการเข้าถึงโอกาสการยกระดับฐานะทางสังคมด้วยไม้และพืชผลทางการเกษตร อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ 4) การพัฒนาโมเดลแก๊จน (Operating Model) เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ และการเข้าถึงโอกาสการยกระดับฐานะทางสังคมด้วยไม้และพืชผลทางการเกษตร อำเภอแจ้ห่ม และ 5) การพัฒนาโมเดลแก๊จน (Operating Model) เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ และการเข้าถึงโอกาสการยกระดับฐานะทางสังคมด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน และพืชผลทางการเกษตร อำเภอเมืองลำปาง

หลังจากนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนกันในที่ประชุม และรับข้อเสนอแนะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอนำร่องของจังหวัดลำปางร่วมกันต่อไป





คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (WORKSHOP)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (WORKSHOP) เตรียมจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร ให้คำแนะนำการดำเนินงาน และการจัดทำข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องพิทยากรย์ 6 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 15 คน ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งข้อเสนอโครงการต่อไป



มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 7/2566



นายจตุพร จันทรา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมดอกปีป ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล OIT จำนวน 43 ตัวชี้วัด ซึ่งได้กำหนดส่งข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล OIT ในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีการรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา อยุ่เชียงใหม่
และพิธีลงนามวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมออนไลน์

**เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้ถูก
และได้ผลงานวิชาการ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่**

วันที่ 26 - 27 เมษายน 2566

โดย ผศ.ดร.ประทีป พิชยทองกลาง (นร.ขุบ)
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เจ้าของเพจ "เขียนโครงการวิจัยที่ได้ถูก"

ลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ - 20 เมษายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 083-156-3928, 094-625-6256(9/ก) Email : rd.lpru@gmail.com

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**นักศึกษาใหม่ ส่งจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย ๔
ประจำปีการศึกษา 2566**

ตั้งแต่ **ได้ที่ <http://thiptanya.lpru.ac.th>**

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-237-368 , 054-237-399 ต่อ 1700 พี่แยม
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ยกเว้น วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

**สวท. รับข้อเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2567**

พัฒนาการบูรณาการเพื่อชุมชนและสังคม สวท. เปิดรับ
จากพืชไร่-สัตว์ประมงสู่ห่วงโซ่มูลค่าของภาคเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 15 มิถุนายน 2566

Facebook: Agricultural Research and Development Agency (ARDA) www.lpru.ac.th

**ติดบุหรี่ ติดโควิด
เสี่ยงตายสูง**

#เลิกสูบบุหรี่

31 พฤษภาคม 2563 วันงดสูบบุหรี่โลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เขตสวมหมวกนิรภัย 100%

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

สวมหมวกนิรภัย 100%

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"ง้อให้ จดรับ"